



Từ năm 1990

# Tin ngành điều

Ngày phát hành: 22-12-2014

Tỷ giá  
1 USD = 21.360 đ  
1 EUR = 26.083,03 đ  
1 CNY = 3.458 đ  
1 USD = 63,07 RS

Chứng khoán  
LAF: 12,2  
VDL: 24,6

## Thị trường điều thô:

Thị trường điều thô quốc tế trong tuần qua tiếp tục ít giao dịch, lượng người mua hỏi ít mà người chào bán nhiều. Chủ yếu tập trung ở những người bán nhỏ của Ấn Độ. Trong tuần qua những lô hàng đầu tiên của Tanzania đã cập cảng Việt Nam, chất lượng theo ghi nhận không tốt so với năm 2013. Có lô hàng độ ẩm đạt chuẩn nhưng tỷ lệ hạt có vỏ bị nám, đen nhiều; thu hồi một số lô không đạt như hợp đồng đã ký.

Tham khảo giá bán của một số loại hàng: Tanzania (chất lượng Mwatra): 1.400 – 1.450 USD/ Mt.; Indonesia (chất lượng Java): 1.350 – 1.400 USD/ Mt. CFR Tp. HCM.

Theo Ban Hạt Điều Tanzania, đến hết ngày 20/12/2014, Tanzania đã tổ chức được trên 33 cuộc đấu giá điều thông qua 3 trung tâm đấu giá, với tổng số lượng điều giao dịch qua hình thức đấu giá là 165 ngàn tấn – tăng khoảng 20% so với năm 2013. Đáng chú ý là chưa có DN Việt Nam tham gia vào đấu giá điều tại Tanzania nhưng hầu hết lượng Tanzania đều được vận chuyển về Việt Nam.

Nguyên nhân DN Việt Nam chưa mặn mà với việc mua bán trực tiếp điều thô Tanzania có thể do hình thức thanh toán đấu giá chưa được ngân hàng Việt Nam chấp thuận vì sau khi thắng cuộc trong các phiên đấu giá 7 – 10 ngày thì người thắng phải thanh toán 100% tiền cho người bán. Bên cạnh đó, thông tin về các cuộc đấu giá chưa được công khai, DN VN gặp khó khăn khi đăng ký tham gia mua bán trực tiếp tại Tanzania.

Theo khuyến cáo của Ban Điều Tanzania, doanh nghiệp nhập khẩu điều thô của Việt Nam nên tham gia trực tiếp đấu giá tại Tanzania để có được hàng chất lượng cao. Nếu không mua qua đấu giá mà mua bán qua trung gian là các nhà môi giới, thương mại của Ấn Độ thì cần phải đề phòng về chất lượng (dễ bị trà trộn hàng chính hãng và hàng “trôi nổi” chất lượng thấp hơn). Người mua cần yêu cầu người bán cung cấp chứng từ xuất kho từ Tanzania vì hiện nay Chính phủ Tanzania kiểm soát khá chặt chẽ chất lượng nhập kho - xuất kho thông qua Hệ thống lưu kho hàng hóa (Warehouse Receipt System) của nước này.

Hiện nay vấn đề vận chuyển cũng là vấn đề quan ngại của Tanzania vì công suất những cảng chính của Tanzania còn thấp và phải chia sẻ cho nhiều loại hàng hóa khác nhau, không chỉ có hạt điều.

Mùa vụ điều Bờ Biển Ngà đang diễn biến bình thường, thời tiết tốt và không có báo cáo ghi nhận những vấn đề như sâu bệnh. Thông thường vụ điều của Bờ Biển Ngà sẽ sau Đồng Nai của Việt Nam khoảng 1 tháng. Như vậy mùa điều năm nay cũng sẽ tới sớm hơn so với mọi năm vì mùa vụ Việt Nam cũng tới sớm. Việc 3 mùa vụ quan trọng của thế giới là Ấn Độ - Bờ Biển Ngà – Việt Nam cùng tới sớm sẽ giảm áp lực thu mua lên các doanh nghiệp.

Tình hình chính trị của Bờ Biển Ngà cũng diễn biến khá bình lặng, dự báo sẽ không có những đột biến xảy ra khi các đảng phái trong nước đang tiến hành các cuộc đàm phán ôn hòa để xây dựng lên một chính phủ đoàn kết và thống nhất và cử ra một nhân vật đại diện làm Tổng Thống. Quân đội của Bờ Biển Ngà cũng đã được thỏa thuận về mức lương mới với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

## Sự kiện sắp diễn ra:



### Hội nghị tổng kết ngành điều 2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2015  
Tổ chức tại Thành phố mới Bình Dương

Hội nghị tổng kết hoạt động SX KD điều và VINACAS năm 2014, đề xuất phương hướng hoạt động năm 2015. Trao tặng Bằng khen cho các DN đạt thành tích xuất sắc và có đóng góp nhiều cho hoạt động của ngành năm 2014.



### Hội nghị đầu bờ niên vụ 2015 “Cải tạo vườn điều”

Tháng 1/ 2015  
Tổ chức tại TX Đồng Xoài - Bình Phước

Hội nghị thông tin và dự báo về mùa vụ điều 2015, hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân xử lý, phòng chống tổn thất sau thu hoạch. Bàn kế hoạch tổ chức thu mua. Báo cáo về kết quả giai đoạn 1 của Dự án ghép cải tạo vườn điều VINACAS

Trong vài tuần qua, một số doanh nghiệp Benin đã qua Việt Nam để giải quyết tồn đọng trong hợp đồng vụ cũ và một số thì hy vọng sẽ ký kết nhiều hợp đồng trước mùa vụ 2015. Một số đề nghị ký hợp đồng nguyên tắc và mở L/C nhập nhưng doanh nghiệp Việt Nam không chịu vì e rằng nếu gặp vấn đề gì với các doanh nghiệp này thì chỉ số tín nhiệm đối với ngân hàng sẽ thấp. Giải pháp các doanh nghiệp lựa chọn cho năm sau là sẽ coi hàng trực tiếp tại Benin, sau đó mới ký hợp đồng và làm thủ tục thanh toán, thanh toán bằng L/C trả chậm,...

Mùa vụ Việt Nam như đã thông báo diễn ra bình thường, dù có những cơn mưa rải rác nhưng hiện nay một số diện tích điều tại Bình Phước, điều phát triển tốt và đã cho ra bông và nhiều cây đã được thụ phấn, chuẩn bị cho trái. Đồng Nai ở một số khu vực như Định Quán, Tân Phú điều cũng rải rác ra hoa. Tình hình sâu bệnh không có dấu hiệu phức tạp. Nhìn chung bà con năm nay chăm sóc khá tốt, báo hiệu mùa vụ bội thu.

\*\*\* Theo Bộ NN & PT Nông thôn, năm 2014 lượng điều thô sản xuất trong nước là 500.000 tấn, nhập khẩu là 700.000 tấn (Con số này năm 2013 là 640.000 tấn). Công suất chế biến cả nước đạt lượng kỷ lục, 1,2 triệu tấn.

Happy New Year  
2015!



### Thị trường điều nhân:

Thị trường điều nhân trong vài tuần qua diễn ra bình thường. Ghi nhận thị trường châu Âu và Bắc Mỹ ít giao dịch do Noel và năm mới đã gần kề. Có một số đơn hàng cho đầu năm 2015 để phục vụ cho lễ Valentine và kế hoạch mua hàng của các siêu thị.

Thị trường Trung Quốc mua bán vẫn khá tốt. Năm nay là năm nhuận nên có nhiều thời gian để khách đánh giá thị trường và kịp thời đảo hàng. Vì vậy nhu cầu sẽ không có biến động dịp cuối năm và giá sẽ ổn định hơn.

Tham khảo giá điều nhân của Việt Nam bán cho thị trường EU và Bắc Mỹ ngày hôm nay. WW320 giá 3,4 – 3,45 USD/Lbs FOB Tp. HCM.

Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán 2015, thị trường trong nước của Việt Nam năm nay có những dấu hiệu tích cực đặc biệt sau Diễn đàn Giá trị điều Việt Nam 2014 do VINACAS tổ chức ngày 1/12/2014. Nhiều hợp đồng mua bán nội địa và phân phối sản phẩm đã được ký kết, lượng hàng dự kiến sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nội địa Ấn Độ cũng có những dấu hiệu ổn định dịp cuối năm khi trong giai đoạn mùa cưới, lượng tiêu thụ và giá bán khá ổn định, đặc biệt ở nhóm những loại hàng cấp cao (Premium). Kể từ đầu năm 2015, lương cơ bản của người lao động Ấn Độ sẽ tăng lên 35% - đây sẽ là một áp lực lớn đối với các doanh nghiệp Ấn Độ bên cạnh thuế nhập khẩu điều nhân hiện còn duy trì trên 40%.

\*\*\* Theo Bộ NN & PT Nông thôn, năm 2014 là năm xuất khẩu kỷ lục của Việt Nam với 300.000 tấn điều nhân các loại và kim ngạch 2 tỷ USD, nếu cộng thêm các mặt hàng khác dầu vỏ hạt điều và những sản phẩm chế biến sâu thì kim ngạch xuất khẩu điều cả nước trên 2,2 tỷ USD, con số này năm 2013 chỉ là 1,8 tỷ USD.

### Tin khác:

1. Ngày 18/12/2014, tại Bình Phước diễn ra Hội nghị Phát triển Điều bền vững 2014 do Bộ NN & PT Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Phước chủ trì. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PT Nông thôn Cao Đức Phát đánh giá cao những nỗ lực của VINACAS trong phát

triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thời gian vừa qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 62/2013/QĐ-TTg và đồng ý tài trợ cho Dự án "Cải tạo vườn điều" của VINACAS triển khai thêm 100 điểm ghép cải tạo năm 2015 với số tiền 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ ghi nhận và sẽ xem xét các đề nghị của VINACAS về việc thành lập Quỹ liên kết sản xuất và xuất khẩu điều và đề nghị giảm thuế nhập khẩu điều thô xuống 0% vì trong vòng 3 – 5 năm tới, với sản lượng chế biến 1,2 triệu tấn thì ngành điều vẫn sẽ phải nhập khẩu,...

2. Hiệp hội Điều Nigeria (NCAN) sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại Tp. HCM - Việt Nam trong tháng 1/ 2015 nhằm tăng cường hợp tác mua bán điều thô niên vụ 2015. Theo NCAN, chất lượng điều thô của Nigeria thời gian vừa qua đã được cải thiện đáng kể. NCAN đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các buổi tập huấn cho nông dân về thu hoạch, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch. Nigeria đánh giá cao Việt Nam là một trong những người mua lớn và uy tín trên thế giới và mong muốn hợp tác lâu dài.

3. Theo kế hoạch XTTMOG 2015, VINACAS sẽ tổ chức chương trình XTTM thị trường Mỹ vào tháng 4/ 2015. Doanh nghiệp tham gia sẽ được Nhà nước tài trợ kinh phí vé máy bay và chi phí tham dự Hội nghị, Hội thảo do VINACAS tổ chức.

\*\*\* Hiện nay kinh phí quyết toán cho Đoàn XTTMOG thị trường Úc tháng 5/ 2014 đã được hoàn tất. Doanh nghiệp tham gia vui lòng liên hệ với Văn phòng VINACAS theo số điện thoại: 0838 242 136 để làm thủ tục quyết toán trước 31/12/2014.

4. VINACAS sẽ triển khai giai đoạn nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của hạt điều tiếp theo thuộc đề án Giá trị điều Việt Nam năm 2015. Các giá trị của hạt điều đối với tim mạch và sức khỏe thần kinh sẽ được nghiên cứu và đánh giá thử nghiệm lâm sàng bởi Trung tâm Dinh dưỡng Tp. HCM – Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Kết quả sẽ được công bố tại Diễn đàn Giá trị điều Việt Nam lần II năm 2015.

5. Trả lời báo chí về ý kiến của VINACAS trước thông tin Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM vừa qua đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Hội đồng Bông và Hạt điều Bờ Biển Ngà để chuyển giao công nghệ chế biến điều cho châu Phi, P. Chủ tịch kiêm Trưởng Ban KH – CN VINACAS Phạm Văn Công đã trả lời: VINACAS không có chủ trương và không khuyến khích việc chuyển giao công nghệ chế biến điều ra nước ngoài. Việc chuyển giao công nghệ nếu có phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Được biết theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ của nước CHXHCN Việt Nam, chỉ có tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của công nghệ mới có quyền thực hiện việc ký kết và chuyển giao công nghệ.

Vừa qua VINACAS đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM về vấn đề này. Ông Nguyễn Thanh Phong – P. Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM đã khẳng định trường sẽ làm theo đúng các quy định của pháp luật trong hợp tác và chuyển giao công nghệ (nếu có) ra nước ngoài.

### Ban Biên tập

Nguồn thông tin: báo chí nước ngoài (Cashew Info, Fresh Plaza, World Cashew, All Africa, Samson,...), báo trong nước và CTV VINACAS.  
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả SX KD của DN từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.